

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558

ชู่ชายเกินราคาล้างคูลอ

“ฉัตรชัย” สั่งกรมทบทวน 43 รายการหลังน้ำมันลด

พาณิชย์วอนคนไทยเข้าใจต้นทุนสินค้ามีหลายองค์ประกอบ แม้ราคาน้ำมันลดแต่ทอนเป็นส่วนลดเล็กน้อย ย้ำแต่ละสินค้ามีส่วนประกอบวัตถุดิบนำเข้าอิงทั้งอัตราแลกเปลี่ยน ไฟฟ้า แรงงาน ขอเวลาก่อนสรุปให้รัฐมนตรีพาณิชย์พิจารณา ชู่ฟอหากขายราคาเกินเตรียมล้างคูลอ ขณะที่ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน ม.ค. แนวโน้มทรงตัว

บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า แม้ราคาน้ำมันตลาดโลกยังมีความผันผวนและมีโอกาสปรับลดลง แต่ยังไม่ใช่สาเหตุหลักหรือนำหนักมากพอที่จะกดดันต้นทุนรายการสินค้าที่สำคัญต่อการครองชีพได้ทันที โดยเฉพาะสินค้าที่มีวัตถุดิบนำเข้ามาผลิตเพื่อการบริโภคและใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรได้ เช่น ปุ๋ยเคมี เหล็ก เป็นต้น

ทั้งนี้ การคำนวณต้นทุนแต่ละรายการสินค้าที่กรมการค้าภายในกำลังพิจารณาจะดูเฉพาะราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวไม่ได้ หากคิดต้นทุนเฉพาะค่าขนส่งเมื่อทอนเป็นราคาสินค้าต่อชิ้นจะถูกลงเพียง 2-3 สตางค์เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องติดตามต้นทุนจากอื่นๆ เช่น อัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) แรงงาน และวัตถุดิบที่นำเข้าเกี่ยวข้องหรืออิงจากการแข่งค่าหรืออ่อนค่าอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดโลกด้วย เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นน้ำหนักสำคัญของการปรับลดราคาสินค้าที่อยากให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจ

นอกจากนี้ ในเบื้องต้นการคิดคำนวณต้นทุนสินค้าในบัญชีควบคุมทั้ง 43 รายการ ทางกรมฯ น่าจะพิจารณาเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมฯ กลับไปทบทวนต้นทุนสินค้า 43 รายการดังกล่าว หากองค์ประกอบต่างๆ มีแนวโน้มลดลงสินค้าแต่ละรายการจะต้องปรับลดลงให้เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและห้างสรรพสินค้ามีความเข้าใจตรงกันหลังจากกรมฯ เรียกประชุมและชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว และเมื่อต้นทุนลดแต่สินค้าหรือบริการไม่ยอมลดก็ถือเป็นการทำผิดกฎหมาย ที่ผ่านมารวมๆ จะใช้วิธีขอความร่วมมือ แต่หากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามจะนำกฎหมายว่าด้วยสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิต้าโพล เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าในเดือนมกราคม 2558 มีค่าดัชนีเท่ากับ 88.27 ปรับตัวลดลงร้อยละ 35.06 จากเดือนที่ผ่านมาที่ดัชนีเท่ากับ 119.22 ดัชนีมีแนวโน้มทรงตัว ค่อนข้างซบเซา

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบดัชนีรายกลุ่มนักลงทุน พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงเกือบทุกกลุ่มนัก
ลงทุน โดยนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศมองตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มซบเซา
ส่วนกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์คาดว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้นไทยมี
แนวโน้มทรงตัว แต่ค่อนข้างซบเซา

“การสำรวจดัชนีฯ ครั้งนี้สำรวจเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นไทยตกลงมาก ทำให้ดัชนี
ฯ ลดลงค่อนข้างมาก โดยประเมินว่ามาจากอารมณ์ของนักลงทุน” นางวรวรรณ กล่าว

โดยนักลงทุนมองว่าอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนมากที่สุดคือ หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ขณะที่
อุตสาหกรรมที่ไม่น่าลงทุนมากที่สุด คือ หมวดทรัพยากร ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน ได้แก่
สถานการณ์ต่างประเทศเป็นปัจจัยหลัก รองลงมา คือ เศรษฐกิจในประเทศและนโยบายด้านเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่นักลงทุนมองว่ายังมีผลต่อตลาดคือราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัว
ลดลงมาก นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากธนาคารกลางยุโรป การเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
ของญี่ปุ่น ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือน สภาพคล่องในประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริหารงาน
ของรัฐบาลชุดใหม่

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าจะอัตราการขยายตัวจะอยู่ที่ร้อยละ 3-3.5 โดยมีการลงทุนและการ
ใช้จ่ายของภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องการเบิกจ่ายของภาครัฐที่
ล่าช้า จึงคาดหวังให้รัฐบาลเร่งการลงทุนระบบขนส่งทางรางและระบบบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัว
เดียวที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2558 ขณะที่เครื่องยนต์ตัวอื่น เช่น การบริโภค การส่งออก และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนยังอยู่ในภาวะฟื้นตัวช้า

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558

เจียไต๋แฟร์ 2015 ปลุกพืชผัก...กลับหัว



เว้นวรรคจัดงานใหญ่มา 4 ปีเต็ม 9-18 ม.ค.2558 บริษัท เจียไต่ จำกัด ผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชผักของคนไทย ได้ฤกษ์เปิดชนม์เจริญฟาร์ม ต.วังดั่ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จัดงาน...เจียไต่แฟร์ 2015 มหัทศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ กินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา

“เราเน้นเรื่องผักเป็นยา เพราะปีนี้เจียไต่ภูมิใจที่จะนำเสนอพันธุ์พืช 5 ชนิด ฟักทอง มะเขือเทศ ข้าวโพด แตงโมและพริกชี้หนู ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ให้สร้างสีสันรสชาติที่เข้มมากขึ้น เพื่อให้เป็นพฤษภาคมบำบัด มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพันธุ์ทั่วไป อย่างฟักทองพันธุ์ศรีเมือง ที่ปรับปรุงให้มีสีเหลืองส้มเข้ม เพื่อให้มีเบต้าแคโรทีนมากกว่าฟักทองทั่วไป 1.4 เท่า หรือมะเขือเทศรูปหัวใจที่มีไลโคปีนสูงกว่ามะเขือเทศทั่วไป 4 เท่า นอกจากนี้ยังมีข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง แตงโมสีแดงพันธุ์ซอนย่า แตงโมสีเหลืองพันธุ์รันรัน รวมทั้งพริก ชีหนู พันธุ์รังสีมา เป็นต้น”



ศมาพร หลากสุขธม ประธานจัดงานเจียไต่แฟร์ 2015 เผยที่เด็ดที่นำมาอวดโชว์ นอกจากนั้นยังมีเทคนิคการปลูกผักแนวใหม่แบบประหยัดคุ่ม...ปลูกผักกลับหัว กระจ่าง 1 ใบ ปลูกได้ทั้งบนกระจ่างและใต้กระจ่าง...ด้วยการนำกระจ่างมาใส่ดินปลูก พลิกคว่ำเอาขึ้นกระจ่างขึ้น นำต้นกล้าพืชผักอายุยาว เช่น พริก มะเขือเทศ มาลงปลูก 15-20 วัน เมื่อต้นกล้าแข็งแรง หายกระจ่างจับขึ้นแขวน ด้านบนกระจ่างปลูกพืชผักอย่างอื่นเหมือนปลูกผักทั่วไป เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผักกลับหัวที่เก็บไว้กินก็ได้ แขนงไว้เฉยๆก็ยังคงดูสวยงาม



จับแต่งโมชันค้ำ เป็นอีกนวัตกรรมที่ สมพร บอกว่า การปลูกแต่งโมทั่วไปเกษตรกรจะปลูกให้เถาเลื้อยไปตามดิน นอกจากจะใช้พื้นที่มากยังทำให้ผิวผลแต่งโมไม่สวย สีไม่สม่ำเสมอ ขายไม่ได้ราคา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจับเถาแต่งโมมาขึ้นค้ำในแนวตั้ง ลูกผลจะได้สวย สามารถขายเข้าห้างได้ราคา รวมทั้งเกษตรกรสามารถจะทำเก็บรับแต่งโมให้มีรูปร่างแปลก เป็นสีเหลี่ยมหรือรูปหัวใจ เหมือนที่ญี่ปุ่นทำขายลูกละเป็นพันก็ยังมี ที่สำคัญปลูกแต่งโมแบบนี้...อยู่คนโดยยังปลูกได้สบายมาก ที่พลาดไม่ได้...ฟักทองยักษ์...เป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน ที่เจียไต๋จะนำฟักทองยักษ์ขนาด 80 กก. ที่ปลูกได้เป็นครั้งแรกมาโชว์ เพราะก่อนหน้านี้ทำได้แค่ 60 กก.เท่านั้น แม้จะไม่ไซ้ใหญ่เท่าของฝรั่งที่ปลูกได้ 500-600 กก. เพราะบ้านเราอากาศหนาวเย็นไม่พอ



แต่ด้วยเทคนิคการเพาะปลูกที่ฟุ่มเฟือยโดยการไ้ดินกลบข้อเถาลำต้นทุกข้อ เพื่อเพิ่มราก เพิ่มความสามารถในการดูดอาหารไปเลี้ยงฟักทองแค่ลูกเดียวมันเลยใหญ่ยักษ์อย่างไม่เคยทำได้มาก่อน...ใครที่ชื่นชอบ ในงานมีมุมให้เข้าไปเซลฟี่ได้แบบใกล้ชิด ไม่ใช่แค่ลูกเดียว แต่มีให้เซลฟี่ได้เป็นดงเลยทีเดียวน.

“ชาติชาย ศิริพัฒน์”

“ปีติพงศ์” ชงของบเพิ่มแสนล้าน ชี้คุ้มค่าไปพยุงรายได้เกษตรกร



นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ว่ารัฐควรจะช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องตามความเป็นจริง โดยกำหนดวงเงินช่วยเหลือตามมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตร อย่างเช่นในปีนี้นั้นเงินงบประมาณสำหรับช่วยเหลือภาคเกษตรควรอยู่ที่ 200,000 ล้านบาท จากที่มีอยู่ 65,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงควรจัดสรรเงินเพิ่มมาอีกประมาณ 135,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นมาตรฐาน และกระทรวงการคลังต้องจัดสรรงบประมาณมาให้เพิ่มเติม คาดว่าจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน ม.ค.นี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ และมีผลบังคับใช้ประมาณเดือน เม.ย.นี้

“เงินสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่จะขอเพิ่มเติมครั้งนี้ ไม่ได้นำไปทำประชานิยม ไม่นำเงินไปอุดหนุนด้านราคา แต่จะเข้าไปส่งเสริมและพยุงรายได้ของเกษตรกร และสวัสดิการอื่นๆที่จำเป็น เช่น การประกันความเสียหายพืชผลที่รัฐต้องค้ำประกันส่วนหนึ่ง เพราะภาคเอกชนจะไม่ทำแน่เพราะความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะพืชไร่ ถ้าเงินจำนวนนี้เข้าถึงเกษตรกรก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศในภาพรวมได้ เพราะภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีคนอยู่จำนวนมาก และสิ่งที่สำคัญกว่าการแก้ไขด้านราคา คือการดูที่ ด้วรายได้ของเกษตรกรว่าเพียงพอที่จะทำให้ดำรงชีพได้อย่างไม่เดือดร้อนหรือไม่”